



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๒๗๒

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทผ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๖๖ ปีที่ ๓๑
ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

กทผ. ชี้แจง

- ❖ กทผ. กำชับ รพ. ในสังกัดเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วม - ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชน
- ❖ กทผ. เร่งช่วยเหลือประชาชนริมคลองเปรมประชากรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำ
- ❖ กทผ. ประสาน กฟน. เร่งแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองภาษีเจริญ - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางเดินริมคลองอย่างต่อเนื่อง

❖ กทผ. กำชับ รพ. ในสังกัดเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วม - ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชน

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทผ. กล่าวกรณีกระทรวงสาธารณสุขกำชับโรงพยาบาล (รพ.) ทุกพื้นที่ ฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์น้ำท่วมไม่ให้เกิดผลกระทบการบริการประชาชนว่า สำนักการแพทย์ ได้สั่งการ รพ. ในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วม สำรวจอาคารสถานที่ โดยเฉพาะระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบสำรองไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบให้บริการประชาชน และยก หรือเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปอยู่ในที่ปลอดภัย สำรองยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอสำหรับให้บริการ พร้อมทั้งฝ้าระวังผลกระทบด้านโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงออกหน่วยบริการทางการแพทย์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ รพ. ในสังกัด กทผ. ยังเปิดให้บริการได้ตามปกติทั้ง ๑๑ แห่ง พร้อมทั้งจัดทีมแพทย์ออกปฏิบัติการเชิงรุกสำหรับพื้นที่น้ำท่วมในเขตการดูแลของ รพ. การเตรียมความพร้อมทางการแพทย์รองรับสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยฝ้าระวัง ควบคุม และรักษาพยาบาลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมประสานสำนักอนามัย สำนักงานเขต สำนักการระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทผ. (ศูนย์เอราวัณ) ประสานรับส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลกรณีเหตุฉุกเฉิน

นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทผ. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักอนามัย ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนบริเวณที่ประสบภัย พร้อมทั้งสนับสนุนยารักษาโรคที่จำเป็น รวมถึงยารักษาโรคอื่น ๆ ที่จำเป็น ออกเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ที่ประสบภัยและสถานที่เสี่ยง ฝ้าระวังโรคติดต่อที่พบบ่อยช่วงน้ำท่วม รวมถึงช่วยเหลือศูนย์พักพิงที่สำนักงานเขตเปิดบริการประชาชน ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมระบบฝ้าระวังผลกระทบด้านโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังและพิจารณาออกหน่วยบริการทางการแพทย์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม โดยโรคที่มักมากับฤดูฝน ได้แก่ กลุ่มโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ โรคเหล่านี้เกิดจาก

การรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารที่ล่าช้า โดยผู้ป่วยจะมีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ อาจมีไข้ ปวดบิดในท้อง และหากติดเชื้อบิด อาจมีมูก หรือเลือดปนอุจจาระ ป้องกันได้โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ สะอาด ใช้ช้อนของตนเอง ส่วนกลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผล หรือเยื่อเมือก เช่น โรคเลปโตสไปโรซิส หรือไข้ฉี่หนู อาการเด่น คือ ไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ มักปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและโคนขาอย่างรุนแรง และตาแดง ประมาณร้อยละ ๕ - ๑๐ ของผู้ป่วยโรคนี้ อาจมีอาการรุนแรง เช่น ดีซ่าน ไตวาย หรือช็อคได้ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ หรือปอดบวม กลุ่มโรคติดต่อที่เกิดจากยุงที่สำคัญ ๓ โรค ได้แก่ ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา ไข้ซิกา ซึ่งมียุ่งายเป็นพาหะนำโรค ไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis) มียุงรำคาญเป็นพาหะนำโรค ไข้มาลาเรียมียุงก้นปล่องที่อยู่ในป่าเป็นพาหะนำโรค และโรคเยื่อตาอักเสบ หรือโรคตาแดง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา นอกจากนี้ ในช่วงฤดูฝนยังต้องระวังปัญหาน้ำกัดเท้าที่เกิดจากเชื้อรา สาเหตุเกิดจากการแช่น้ำสกปรกนาน ๆ และอันตรายจากสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่องที่หนีน้ำมาอาศัยในบริเวณบ้าน

* * * * *

❖ กทม.เร่งช่วยเหลือประชาชนริมคลองเปรมประชากรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำ

นายนิพนธ์พงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวถึงการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมว่า สำนักงานเขตดอนเมือง ได้แจกจ่ายอาหารปรุงสุกและน้ำดื่ม จำนวน ๘๐๐ ชุด ให้ประชาชนชุมชนที่พักอาศัยบริเวณริมคลองเปรมประชากร และชุมชนในพื้นที่ที่มีสภาพต่ำ มีน้ำท่วมขัง ขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ จำนวน ๔๐ ชุด และได้แจกจ่ายยาป้องกันน้ำกัดเท้าและยากันยุงให้ชุมชนแนวริมคลองเปรมประชากร และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง ๑๗ ชุมชน รวม ๗๔๕ ชุด นอกจากนี้ สำนักงานเขตฯ ได้ร่วมกับหน่วยทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาล (สน.) ดอนเมือง จัดรถรับ-ส่ง บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม โดยกำหนดจุดจอดรถบริเวณถนนโรดไคโรใต้สถานีรถไฟฟ้ามหานคร รวมทั้งติดตั้งสุขาสำเร็จรูปให้ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๙ หลัง ประกอบด้วย บริเวณชุมชนประเสริฐเปรมประชา ๓ หลัง ชุมชนร่มไทรงาม ๒ หลัง ชุมชนสะพานปูน ๒ หลัง และชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ ๒ หลัง อีกทั้งประสานสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอใช้สถานที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัย (ศูนย์เยาวชนเขตดอนเมือง) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว รองรับผู้ประสบภัยในพื้นที่ ซึ่งสามารถรองรับได้ ๔๐ ครอบครัว และเตรียมสถานที่ในโรงเรียนวัดดอนเมืองและโรงเรียนพหลโยธิน เพื่อรองรับกรณีผู้ประสบภัยมีความประสงค์เข้าพักในศูนย์จำนวนมาก

นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. กล่าวว่า การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเน้นการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ตามระเบียบ กทม.ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๓๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีประเภทของการให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย การแจกจ่ายถุงยังชีพ ค่าวัสดุสมทบสร้าง หรือซ่อมแซมบ้านเรือนที่พักอาศัย เงินทุนประกอบอาชีพ เงินปลอบขวัญ ค่ารักษาพยาบาล ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต และเงินสมทบจัดซื้อสัตว์ หรือพืชพันธุ์อื่น ๆ รวมถึงปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้สำนักงานเขตทราบเรียบร้อยแล้ว

* * * * *

❖ กทม.ประสาน กพน.เร่งแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองภาษีเจริญ - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยทางเดินริมคลองอย่างต่อเนื่อง นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. กล่าวกรณีมีผู้เสนอขอให้ กทม.เร่งแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างริมสองฝั่งคลองภาษีเจริญ ตั้งแต่เขตหนองแขมไปถึงเขตบางแค เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนว่า สำนักงานเขตหนองแขม ได้มีหนังสือประสานความร่วมมือการไฟฟ้านครหลวง (กพน.) เขตบางขุนเทียน เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งประสานผ่านกลุ่มไลน์แก้ไขปัญหาไฟฟ้าในพื้นที่อีกทางหนึ่ง

นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตบางแค ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยทางน้ำ พร้อมทั้งสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองภาษีเจริญตามวงรอบ ขณะเดียวกันได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจความปลอดภัยบริเวณทางเดินริมคลอง รวมทั้งมอบหมายฝ่ายโยธา รวบรวมและประสานแจ้งปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้มีหนังสือประสาน กพน.เขตบางขุนเทียน เพื่อดำเนินการแก้ไข รวมทั้งประสานผ่านกลุ่มไลน์บางแคและกลุ่มไลน์ไฟฟ้าบางขุนเทียน ตลอดจนเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในการประชุมประจำเดือนอย่างต่อเนื่อง

* * * * *

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร